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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕65 
วันท่ี   25  กุมภาพันธ์   ๒๕65  

 
 

ของ 
 

กิจการสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 
 ต าบลกุดบาก    อ าเภอกุดบาก     

จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าป ี ๒565 

วันที ่ 25  กุมภาพันธ์   ๒๕65  เวลา  ๐๙.4๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดแฮด 

-------------------------------- 
-ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยงค์  ข่วงทิพย์ ประธานสภาเทศบาล ประยงค์  ข่วงทิพย์  
2 นายสมพร  ศรีมุกดา รองประธานสภาเทศบาล สมพร  ศรีมุกดา ลา (กักตัว) 
3 นางสาว กฤษณา  ไฝชอบ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 กฤษณา  ไฝชอบ ลา (กักตัว) 
4 นายทวีศักดิ์  มหาหิงส์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ทวีศักดิ์  มหาหิงส์  
5 นายทองพูล  โคงัน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ทองพูล  โคงัน  
6 นายบัวไร  คารภูมี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 บัวไร  คารภูมี  
7 นายทองสุข  กุดวงค์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ทองสุข  กุดวงค์แก้ว  
8 นายนิธงชัย  พรมศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 นิธงชัย  พรมศร ี  
9 นายพรไชย  ศรีมุกดา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 พรไชย  ศรีมุกดา ลา (กักตัว) 

10 นายสมคิด  อิงเอนุ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สมคิด  อิงเอนุ  
11 นายเกียรติก้อง จ าวงศ์ลา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เกียรติก้อง จ าวงศ์ลา  
12 นายปราเรียน  ศรีมุกดา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ปราเรียน  ศรีมุกดา  
1 นายสมบูรณ์  วงศ์ศรีดา เลขานุการสภาเทศบาล สมบูรณ์  วงศ์ศรีดา  

-ผู้ลาประชุม 
- 3    คน 

-ผู้ไม่มาประชุม 
- - คน 

-ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชัยยุทธ  วัยเหนิดลื้อ นายกเทศมนตรีฯ ชัยยุทธ  วัยเหนิดลื้อ  
2 นางสาววรรณิภา  ศรีมุกดา รองนายกเทศมนตรีฯ  วรรณิภา  ศรีมุกดา  
3 นายสมัย  ศรีมุกดา รองนายกเทศมนตรีฯ  สมัย  ศรีมุกดา  
4 นายส าเริง  ทรงศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าเริง  ทรงศิริ  
5 นายเหง่า  ทุมลา เลขานุการนายกฯ เหง่า  ทุมลา  
6 นายบุญเพ็ง  ฮังกาสี ปลัดเทศบาล บุญเพ็ง  ฮังกาสี  
7 นายนิโรจน์   สวนาการณ์ หัวหน้าส านักปลัด นิโรจน์   สวนาการณ์  
8 นางแววตา  อิทธิฤกษ์มงคล ผู้อ านวยการกองคลัง แววตา  อิทธิฤกษ์มงคล  
9 นายสุรศักดิ์  นาคะอินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง สุรศักดิ์  นาคะอินทร์  

10 นายธนศักดิ์  กาญจนเกตุ      นายช่างโยธา ธนศักดิ์  กาญจนเกตุ       
11 นางสาวนันท์นภัส  วันสวสัดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ นันท์นภัส  วันสวสัดิ์  
13 นางจารุณี   แก้วก่า นักวิเคราะห์นโยบายฯ จารุณี   แก้วก่า  
14 นางสาวนัดนภา  ข่วงทิพย์ นักจัดการงานทั่วไป นัดนภา  ข่วงทิพย์  
15 นางสาวกัลยารัตน์   สมรับ   นักวิชาการสาธารณสุขฯ กัลยารัตน์   สมรับ    
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
 

นายสมบูรณ์   วงศ์ศรีดา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วน 
เลขานุการสภาฯ   พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี ้สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลกุดแฮด จ านวน  9 คน  มาครบองค์ประชุมและอยู่ในห้องประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว   ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕65   
ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน พนักงาน
ประธานสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดประชุม 

สภาเทศบาลต าบลกุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕65   ตามระเบียบวาระ
การประชุมสภาฯในวันนี้ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕65 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระในวันนี้ กระผมขอแจ้งประกาศ
ประธานสภาฯ   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 

กุดแฮด   สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ให้ทุกท่าน
ทราบ ดังนี้  
            ประกาศสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/2565 ประจ าปี  ๒๕65 

ตามที่ สภาเทศบาลต าบลกุดแฮด ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลต าบลกุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕65  เมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  
๒๕65  ก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/๒๕65  มี
ก าหนดระยะเวลาไม่เกิน  ๓๐ วัน และประกาศให้ทราบแล้ว นั้น 

อาศัยอ านาจตามความ มาตรา ๒๕  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒   จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕
65  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565  เป็นต้นไป   มีระยะเวลาไม่เกิน  ๓๐  
วัน  จึงประกาศเรียกประชุมสภาฯให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด ทราบ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่    27  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 

 

                                                    (ลงชื่อ)   ประยงค์   ข่วงทิพย์ 
                                                                              (นายประยงค์   ข่วงทิพย์) 
                                                          ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 
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ที่ประชุม   - รับทราบ 

 

1.2 แจ้งการโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลไปด ารงต าแหน่งใหม่  
(ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนักพัฒนาชุมชน)  
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับการแจ้งโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลเพ่ือไปด ารงต าแหน่งใหม่
ประธานสภาฯ   ที่ใหญ่ข้ึนของนักพัฒนาชุมชน ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ 
    ทราบด้วย 
  

นายชัยยุทธ  วัยเหนิดลื้อ เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา   คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
นายกเทศมนตรีฯ             เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ส าหรับการการโอน(ย้าย) พนักงาน 

เทศบาลต าบลกุดแฮดเพ่ือไปด ารงต าแหน่งใหม่ คือนายเกษมศักดิ์   ตุพิลา  
ซึ่งได้สมัครสอบเพ่ือคัดเลือกในสายงานหัวหน้าหน่วยงานระดับต้นจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในปี  2564  ที่ผ่านมา โดยจะไปด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนักพัฒนาชุมชน  สังกัด  เทศบาลต าบลเชียงเคลือ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม  2565  เป็นต้นไป   
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ  และเทศบาลต าบลกุดแฮดได้รับการโอน
(ย้าย)พนักงานเทศบาลมารับต าแหน่งใหม่ คือนายสุรศักดิ์  นาคะอินทร์   มา
ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  โดยโอน(ย้าย) มาจากเทศบาลต าบล
นาม่อง  ซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  ของ
เทศบาลต าบลกุดแฮด โดยได้โอน(ย้าย) มาตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2565  
แล้ว จึงขอเชิญแนะน าตัวให้ที่ประชุมสภาฯทราบด้วย  จึงแจ้งให้ที่ประชุม
สภาฯ ทราบ 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานประชุมที่ผ่านมา   
2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  ที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕64   
(วันที่  24  ธันวาคม  ๒๕64)  
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ 
ประธานสภาฯ   ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  ที่  4 ครั้งที่ 1/๒๕64  

เมื่อวันที่   24  ธันวาคม  ๒๕64 ที่ส่งให้ก่อนวันประชุมสภาฯ   โดยจะให้ฝ่าย
เลขานุการสภาฯอ่านทวนให้ที่ประชุมสภาฯประกอบการพิจารณา ตั้งแต่หน้า
หนึ่งถึงหน้าสุดท้าย (เลขานุการสภาฯอ่านให้ที่ประชุมทราบเสร็จแล้ว)  มี
สมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขหรือขอเพิ่มเติมบันทึกรายงานการประชุมนี้อีก
หรือไม่  ถ้าไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  และก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ
ชี้แจงระเบียบการประชุมสภาฯและนับองค์ประชุมด้วย 

 

นายสมบูรณ์  วงศ์ศรีดา           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ                 พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
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 ข้อ ๗๖ ก าหนดให้ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุม
หรือไม่  ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม 
จะท าการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้  

ขณะนี้  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด อยู่ในห้องประชุมครบ 
จ านวน 9 คน  (เนื่องจากสมาชิกสภาฯ 3 คน ลาป่าย เพ่ือกักตัวเพราะเป็น
กลุ่มเสี่ยง โควิด-19) และเป็นองค์ประชุมแล้ว 

 

นายประยงค์ ข่วงทิพย ์    ส าหรับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕64  
ประธานสภาฯ   เมื่อวันที่   24  ธันวาคม  ๒๕64 ทีฝ่่ายเลขานุการสภาฯได้อ่านทวนให้ 

ฟัง ยังมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความหรือมีข้อสงสัย
อีกหรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่มีล าดับต่อไปจะเป็นการให้ความเห็นชอบลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1/๒๕64  เมื่อวันที่  24 ธันวาคม ๒๕64  ด้วยคะแนน ดังนี้ 

  - เห็นด้วย 8 เสียง 
  - ไม่เห็นด้วย - เสียง 
  - งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่อง   คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
๕.๑  การรายงานสถานะทางการเงินการคลังเทศบาลต าบลกุดแฮด   
   

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับการรายงานสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลต าบลกุดแฮด ไตร
ประธานสภาฯ   มาสที ่2 ขอเชิญคณะบริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย 
 
นายชัยยุทธ  วัยเหนิดลื้อ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
นายกเทศมนตรีฯ             เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ส าหรับการรายงานสถานะทางการ

เงินการคลังของเทศบาลต าบลกุดแฮด  ขอเชิญนางแววตา  อิทธิฤกษ์มงคล 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบด้วย 

 

นางแววตา  อิทธิฤกษ์มงคล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาล
ผอ.กองคลัง   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล 

ต าบลกุดแฮด   ในไตรมาสที่ 2  ขอสรุปรายงานรับจริง –จ่ายจริง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันที่  24  กุมภาพันธ์  ๒๕65  ดังนี้ 
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1.สรุปงบประมาณ รายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

สรุป ส าหรับเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปปัจจุบันที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  คือ เงินที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 2  เงินรายได้ต่ า
กว่าประมาณการ 11,602,884.05  บาท และเงินอุดหนุนทั่วไปต่ ากว่า
ประมาณการ 11,300,791.00 บาท   รวมรายรับต่ ากว่าประมาณการ 
22,903,675.05 บาท และสามารถเบิกจ่ายได้จริง 2,060,025.75 บาท 

 

2. เงินนอกงบประมาณ ไม่ได้ตราไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกุดแฮด 
ณ  วันที่  24 กุมภาพันธ์  ๒๕65   

 
3. เงินสะสมของสถานะทางการเงินเทศบาลต าบลกุดแฮด   ณ  วันที่  24   กุมภาพันธ์  2565 

รายการ จ านวน หมายเหตุ 
ยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   12,841,642.93  
   
หัก  ส ารอง ตามระเบียบฯ(ส ารองสาธารณภัย 10 %+เงินฝาก ก.ส.ท.+เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 3 เดือน) 

4,2840,328.40  

หัก เงินคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบฯ 1,569,900.64  
หัก  เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
สะสมเงินทุนส ารองสะสมในปี (ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)  ถอนคืนเงินรายรับ
ในปี 

2,107,200.00  

บวก เงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสมที่เหลือจากการอนุม้ติหลักจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว รับ
คืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 

322,8900.00 
328,787.50 

 

คงเหลือ  ยอดเงินสะสมที่ ณ  วันท่ี  25   กุมภาพันธ ์ 2565 1,492,015.90  
 

ประเภทเงิน ประมาณการรายรับ รับถึง 24 ก.พ.65 ต่ ากว่าประมาณกลาง รับถึง 24 ก.พ.65 คงเหลือ 
เงินรายได้ 17,639,000.00 6,036,115.95 11,602,884.05 13,581,299.22 2,060,025.75 
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,906,000.00 9,605,209.00 11,300,791.00 
รวม 38,545,000.00 15,641,324.95 22,903,675.05 13,581,299.22 2,060,025.75 

ประเภทเงิน งบประมาณ 2564 -จ่ายถึง  11 พ.ค. 64 หมายเหต ุ
เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ  
1.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชา
อาสา หมู่ ท่ี 4 

498,0000 
 
 

 

498,0000 
 
 

 

ได้รับโอนจากจังหวัดสกลนคร 
ด าเนินการเบิก-จ่ายเสรจ็สิ้นแล้ว 

 
 

2. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายมงคล-นาเหล่า หมู่ที่ 9 

498,0000 
 

498,0000 
- 

 

ได้รับโอนจากจังหวัดสกลนคร 
ด าเนินการเบิก-จ่ายเสรจ็สิ้นแล้ว 

 

 งบประมาณ 2565  - 
3.โครงการปรับปรุงผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบัว
หมู่ที่ 8 บ้านง้ิว หมู่ที่ 2 

 1,973,000.00 1,973,000.00 ได้รับโอนจากจังหวัดสกลนคร 
ด าเนินการเบิก-จ่ายเสรจ็สิ้นแล้ว 

 
รวม 2,969,000.00 2,969,000.00 - 
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สรุป ส าหรับเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่  24  กุมภาพันธ์  ๒๕65  
เทศบาลต าบลกุดแฮด หักกันเงินตามระเบียบฯทุกอย่างแล้วและสามารถ
น าไปใช้จริงในปัจจุบัน งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  1,492,015.90 บาท   
รายละเอียดเงินงบประมาณขอให้ตรวจดูตามเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม
สภาฯนี้  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายนิธงชัย  พรมศรี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
นายกเทศมนตรีฯ            เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามตารางรายงานรายรับจริงตาม 

งบประมาณเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ จากตารางรับจริงของประมาณ
การรายรับยังมียอดติดลบของเงินรายได้ จะมีการด าเนินโครงการตามเทศ
บัญญัติในต้นปีงบประมาณได้หรือไม่ และยอดรายรับจริงจะมีการจัดสรร
งบประมาณเท่ากับประมาณการไว้หรือไม่อย่างไร 
 

นางแววตา  อิทธิฤกษ์มงคล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาล
ผอ.กองคลัง   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม การจะได้รับเงินจัดสรร 

เพ่ิมเติมจากเงินรายไดต้ามท่ีเทศบาลต าบลกุดแฮด ประมาณการไว้ซึ่งปัจจุบัน
มีงบประมาณรายได้หลายหมวดได้จัดสรรเข้ามาแล้วแต่บางหมวดยังไม่ได้รับ
การจัดสรร  ซึ่งถ้าหากจะเช็คยอดจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจริงๆจะ
ตรวจสอบได้ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ซึ่ง ณ 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลกุดแฮดได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างเสม่ าเสมอ คาด
ว่าปีงบประมาณนี้จะมีเงินรายได้เพ่ิมขึ้นมากว่าในปีงบประมาณที่ผ่าน จึงแจ้ง
ให้ทีป่ระชุมสภาฯทราบ 
 

นายส าเริง  ทรงศิริ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ         เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามตารางรายรับจริงปีงบประมาณ 

2565 หมวดเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนอุดจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
มีการประมาณการไว้ จ านวน 6,000 บาท ไม่ทราบว่าเทศบาลต าบลกุดแฮด
มีการเรียกเก็บจากเจ้าของกิจการรถที่มาดูดส้วมหรือสิ่งปฏิกูลมูลภายในเขต
เทศบาลต าบลต าบลกุดแฮด อย่างไร  
  

นางแววตา  อิทธิฤกษ์มงคล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาล
ผอ.กองคลัง   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ส าหรับการประมาณการ 

รายรับด้านภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต โดย
ผู้ประกอบการรถที่จะมาดูดส้วมหรือสิ่งปฏิกูลมูล ภายในเขตเทศบาลต าบล
กุดแฮด จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลต าบลกุดแฮดให้มาด าเนินการดูด
หรือขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล ซึ่งเทศบาลต าบลกุดแฮดได้ ประมาณการายรับ
ไว้ที่ 6,000 บาท ในการช าระภาษีประเภทนี้จะเก็บเป็นรายปีเป็นไปตามเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลกุดแฮด เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝ่าย โดยใน
เทศบัญญัตินี้จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ในท้ายเทศบัญญัติฯ ซึ่งจะ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามสภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่  ส าหรับในปีนี้
ยังไม่ครบก าหนดระยะเวลาการขอต่อใบอนุญาต  ซึ่งภาษีด้านนี้จะเป็นการ
เก็บจากใบอนุญาต จากผู้ประกอบการโดยตรง จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ  
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นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับ การแจ้งสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลต าบลกุดแฮด ไตร
ประธานสภาฯ   มาตรที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ 2565  ยังมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ 
    สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่อย่างไร 
 

ที่ประชุม   ไม่มี/รับทราบ 
 

5.2  การด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณ 2565 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย ์    ส าหรับ การแจ้งการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณ 2565   
ประธานสภาฯ   ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย  
  

นายชัยยุทธ  วัยเหนิดลื้อ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
นายกเทศมนตรีฯ            เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับการด าเนินโครงการพ้ืนฐานที่

บรรจุไว้  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2565 คณะผู้บริหารจะได้ด าเนินการ
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแผนงานพัสดุ โดยก าหนดไว้ในไตรมาส 2-3 
ซึ่งจะเริ่มด าเนินการในต้นไตรมาสที่ 3  ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รายงานผลด าเนินงานที่แล้วเสร็จและก าลังด าเนินการอยู่ ในปัจจุบัน ขอเชิญ
กองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบด้วย  

 

นายสุรศักดิ์  นาคะอินทร์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
ผอ.กองช่าง            เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการด าเนินโครงการพ้ืนฐานที่

บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565  ตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างของแผนงานพัสดุ กองช่างจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 3  
จ านวน 2 โครงการ  ได้แก่   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนน ส.ป.ก.สน.07220   สายแยกถนน - แปลงเกษตรกรรม  หมู่ที่ 5  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 181.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 733.00 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.30 เมตร  งบประมาณ จ านวน   500,000  บาท ตามแบบเทศบาล
ต าบลกุดแฮด เลขที่  071/2564  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 92 ข้อ 13 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงทอง หมู่ที่ 
2  ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร งบประมาณ  610,000    บาท  ตามแบบเทศบาล
ต าบลกุดแฮด เลขที่  074/2564  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 92 ข้อ 13    โดยกองช่างจะได้
ออกแบบประมาณการราคาปัจจุบันให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและจะเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับและกองคลัง(งานพัสดุ)จะได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ต่อไป   
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ส าหรับโครงการที่เหลือได้แก่  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายศรีมุกดา หมู่ที่ 3 จ านวน   464,000  บาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4  เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
 2. โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้าน
หนองสองหาง หมู่ที่ 3   จ านวน    470,000    บาทเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การต่อเติมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองสองหาง หมู่ที่ 3     
ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 26.20 เมตร พ้ืนที่ใช้สอยรวมไม่ น้อยกว่า 
216.96 ตารางเมตร 
 3.  โครงการต่อเติมอาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด  หมู่ที่ 4    
จ านวน    190,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด พ้ืนที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 87.10 ตารางเมตร 

ในส่วนโครงการที่เหลือจ านวน 3 โครงการนี้  งานกองช่างจะได้
ออกแบบประมาณการราคาใหม่ภายหลังจากที่ด าเนินการ 2 โครงการนี้แล้ว
และจะรายงานให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ
ทราบ 

 

5.3  การด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2564 จ านวน 10 
โครงการ 

นายสุรศักดิ์  นาคะอินทร์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
ผอ.กองช่าง             เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการด าเนินโครงการจ่ายขาดเงิน 

สะสม ประจ าปี  2564  จ านวน 10 โครงการ  โดยมีผลการด าเนินการทั้ง
ในเขต 1 และเขต 2  ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
ได้รับ/ต้ังไว้ 

วงเงินท าสัญญา การด าเนินการ 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรารถนา   หมู่ที่ 
10 บ้านบัว  ขนาดผิวจราจรกว้าง     4.00  เมตร  
ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 157.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ  0.30 เมตร 

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

ปี 2564 

123,000 122,500 
ผู้รับจ้าง หจก.กฤตธัช
วิศวกรรมเริ่มสัญญา 9 
ธ.ค.64สิ้นสุดสัญญา 
22 ม.ค.65 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จและ

เบิกจ่ายแล้ว 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรประชา    
ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านบัว ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง     ข้างละ 0.30 เมตร 

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

ปี 2564 

45,000 44,800 
ผู้รับจ้าง หจก.กฤตธัช
วิศวกรรมเริ่มสัญญา 9 
ธ.ค.64สิ้นสุดสัญญา 
22 ม.ค.65 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จและ

เบิกจ่ายแล้ว 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากุดเกวียน   
หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 736.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร   

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

ปี 2564 

500,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณ
ได้รับ/ต้ังไว้ 

วงเงินท าสัญญา การ
ด าเนินการ 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ส.ป.ก.สน.07103 
สายบ้าน ทรายแก้ว - บ้านง้ิว หมู่ที่ 10 บ้านบัว ขนาดผิว
จราจรกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  106.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า      667.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

ปี 2564 

444,000 442,900 
ผู้รับจ้าง หจก.กฤตธัช

วิศวกรรม 
เริ่มสัญญา 9 ธ.ค.64 
สิ้นสุดสัญญา 6 ก.พ.

65 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จและ
เบิกจ่ายแล้ว 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ส.ป.ก.สน.07219 
สายบ้านบัว – แปลงเกษตรกรรม    หมู่ที่ 5  บ้านบัว  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50 เมตร  ยาว   215.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร       ไม่น้อยกว่า 
762.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 
เมตร   

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

ปี 2564 

500,000 499,000 
ผู้รับจ้าง หจก.ป.ชนะ

ชัยก่อสร้าง 
เริ่มสัญญา 9 ธ.ค.64 
สิ้นสุดสัญญา 6 ก.พ.

65 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จและ
เบิกจ่ายแล้ว 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ส.ป.ก.สน.07218 
สายเช่ือม ถนนบ้านบัว หมู่ที่ 10     หมู่ที่ 10 บ้านบัว  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00 เมตร  ยาว  143.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร    ไม่น้อยกว่า   
745.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.30 
เมตร 

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

ปี 2564 

500,000 499,000 
ผู้รับจ้าง หจก.ป.ชนะ

ชัยก่อสร้าง 
เริ่มสัญญา 13 ธ.ค.64 
สิ้นสุดสัญญา 6 ก.พ.

65 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จและ
เบิกจ่ายแล้ว 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ าเที่ยง  หมู่ที่ 4 
บ้านกุดแฮด  ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.20 เมตร  ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 110.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 
เมตร 

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

ปี 2564 

73,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบะฮี หมู่ที่ 7 บ้าน
กุดแฮดสามัคคี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 736.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 
เมตร 

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

ปี 2564 

500,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว หมู่ที่ 6 
บ้านทรายแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50 เมตร  ยาว 
206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 756.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 
เมตร 

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

ปี 2564 

500,000 499,000 
ผู้รับจ้าง หจก.ป.ชนะ
ชัยก่อสร้างเริม่สญัญา 
 9 ธ.ค.64 สิ้นสุด
สัญญา 6 ก.พ.65 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จและ
เบิกจ่ายแล้ว 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดน้ าขุ่น หมู่ที่ 9  
บ้านกุดแฮด  ขนาดผิวจราจรกว้าง    3.50 เมตร ยาว 
219.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 766.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร   

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

ปี 2564 

500,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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นายประยงค์ ข่วงทิพย ์    ส าหรับ การด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  2564  จ านวน 
ประธานสภาฯ   10 โครงการ ยังมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 
 

ที่ประชุม   ไม่มี/รับทราบ 

5.4  การด าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว ม.8 
 

นายบุญเพ็ง  ฮังกาสี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
ปลัดเทศบาล   เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้าง 
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว ม.8   เทศบาลต าบลกูดแฮด ได้ด าเนินการขอ 

ขออนุญาตก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว หมู่ที่ 8 มีอยู่ 2 ส่วน ส่วนที่ 1
ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงานธนารักษ์จังหวัดสกลนคร  และโรงเรียนบ้าน
บัวครุราษฎรสามัคคี มีความชัดเจนแล้วอนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้างในที่ดิน
โรงเรียนฯได้ และกองช่างร่วมกับคณะผู้บริหารได้ออกตรวจสอบรังวัดบริเวณ
สถานที่ที่จะก่อสร้างเนื้อที่ จ านวน 2 ไร่   จะอยู่บริเวณด้านฝั่งทิศตะวันตก
ข้างสวนยางพาราของโรงเรียนฯ  ส่วนที่ 2 เป็นการของบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือมาด าเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันงานกอง
การศึกษาได้ท าหนังสือแจ้งเพ่ือของบประมาณมาด าเนินการก่อสร้างแล้ว  ซึ่ง
จะเป็นงบประมาณ ปี 2566 แต่ถ้าโขคดีถ้ามีหน่วยงานอ่ืนของบประมาณไป
น้อยอาจจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ในปี 2565 นี้ก็ได้   ส าหรับในวัน
จนัทร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2565  งานกองการศึกษาจะขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯทุกท่าน เข้าร่วมพัฒนาตัดต้นไม้และกันแนวเขตบริเวณที่จะก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว หมู่ที่ 8  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ขอแจ้ง
ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมพัฒนาฯร่วมกันด้วย จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ
ทราบ 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย ์    ส าหรับ การด าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว ม.8 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 
 

ที่ประชุม   ไม่มี/รับทราบ 
 

5.5  การด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮดสามัคคี ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร สูงเฉลี่ย  0.50 เมตร ยาว  23 เมตร พร้อมอ่างรับน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) ขนาด 1.10 X 1.10 เมตร  
จ านวน 2 แห่ง ตามแบบกรมทางหลวง เลขที่ DS -702 แผ่นที่ 111 
และแบกรมทางหลวง เลขที่ DS -601 แผ่นที่ 106 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว111.00 เมตร งบประมาณ 326,000 บาท  ประจ าปี 
งบประมาณ 2564 
 

นายสุรศักดิ์  นาคะอินทร์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
ผอ.กองช่าง             เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบาย 

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮดสามัคคี 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 23 เมตร 
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พร้อมอ่างรับน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) ขนาด 1.10 X 1.10 
เมตร  จ านวน 2 แห่ง ตามแบบกรมทางหลวง เลขที่ DS -702 แผ่นที่ 111 
และแบกรมทางหลวง เลขที่ DS -601 แผ่นที่ 106 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว111.00 เมตร งบประมาณ 326,000 บาท ที่มีการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554ไปแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ผู้ รับจ้างมาด าเนินการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างเห็นว่ามีราคา
งบประมาณน้อย   ซึ่งการด าเนินตามโครงการดังกล่าวงานกองช่างได้
ประมาณการราคาเป็นไปตามราคาวัสดุ  ณ ปัจจุบัน ก่อนที่จะเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ เมื่อด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเกิดราคาวัสดุมี
ราคาผันผวนไม่แน่นอนตามราคาน้ ามัน ปัจจุบันงานกองช่างยังไม่ได้ออกแบบ
ประมาณการราคาใหม่แต่อย่างใด  จึงแจ้งให้ทีป่ระชุมสภาฯทราบ 
 

นายนิธงชัย พรมศรี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล            เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้างราง 

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 7 ที่ไม่สามรถ
ด าเนินการได้เนื่องจากงานพัสดุรายงานว่าด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯแล้ว  แต่ผู้รับจ้างเสนอราคาของโครงการที่ตั้งไว้เพ่ิมมากกว่า 
80 % ของงบประมาณที่กองช่างประมาณการราคาไว้   จึงอยากจะให้
ด าเนินการตามโครงการนี้ต่อไปและขอสอบถามคณะผู้บริหารว่าจะ
ด าเนินการได้ในช่วงไหนและจะด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 
 

นายบุญเพ็ง   ฮังกาสี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
ปลัดเทศบาล             เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้าง 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนพัฒนาสามัคคี หมู่ที่7 บ้านกุดแฮด
สามัคคี ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูงเฉลี่ย  0.50 เมตร ยาว  23 
เมตร พร้อมอ่างรับน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) ขนาด 1.10 X 
1.10 เมตร  จ านวน 2 แห่ง ตามแบบกรมทางหลวง เลขท่ี DS -702 แผ่นที่ 
111 และแบกรมทางหลวง เลขที่ DS -601 แผ่นที่ 106 ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 111.00 เมตร งบประมาณ 326,000 บาท   ที่มี
การโอนข้ามปีงบประมาณเพ่ือจะมาด าเนินการในปีงบประมาณ  2565 นี้  
น่าจะท าได้ 2  แนวทาง   คือ  แนวทางท่ี 1 ถ้าจะท าได้จะต้องด าเนินการตัด
ลดงบประมาณลงหรือหากไม่ตัดลดงบประมาณก็จะต้องหางบประมาณมา
โอนเพ่ิมแต่เมื่อมาตรวจสอบงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 2565 นี้  ยังไม่มี
แผนงานไหนที่จะน ามาโอนเพ่ิมให้ได้    หรือถ้าไม่มีงบประมาณที่จะโอนยังไม่
ต้องด าเนินโครงการแล้วให้งบประมาณนี้ตกไป ส่วนที่ 2 ให้คณะผู้บริหาร
เสนอโครงการขึ้นใหม่เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมโดยให้งานกองช่างออกแบบ
ประมาณการราคาวัสดุใหม่ให้เป็นปัจจุบัน จึงน่าจะด าเนินการได้ตามแบบที่
เทศบาลก าหนดและจะด าเนินโครงการดังกล่าวอยู่ในปีงบประมาณ  2565 
นี้  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับ ด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
ประธานสภาฯ   พัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮดสามัคคี  ยังมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ 
    สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่อย่างไร 
 

ที่ประชุม   ไม่มี/รับทราบ 
 

5.6 การด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยการเจาะบ่อน้ าส ารองพร้อมติดตั้งอุปกรณ์  หมู่ที่ 10 บ้านบัว   
 

นายสุรศักดิ์  นาคะอินทร์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
ผอ.กองช่าง             เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับการด าเนินโครงการจ่ายขาด 

เงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการเจาะบ่อน้ าส ารองพร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์  หมู่ที่ 10 บ้านบัว เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2565 กองช่างได้
แจ้งนัดเจ้าหน้าที่กองช่างของส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร เพ่ือมารังวัด
บริเวณสถานที่ที่จะด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาล โดยแจ้งให้เจ้าของพ้ืนที่มา
ด าเนินการตรวจสอบด้วย  ซ่ึงเทศบาลต าบลกุดแฮดได้ให้ช่างส านักงานปฏิรูป
ที่ดินรังวัด จ านวน 2 แห่ง เนื้อที่ไม่เกิน 2 งาน เพ่ือเป็นบ่อส ารองและว่างถังส่ง
น้ าประปาหมู่บ้าน และได้ด าเนินการรังวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานปฏิรูปที่ดินฯออกแบบและก าหนดพิกัดน าเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เทศบาลต าบลกุดแฮดด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าว  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วเทศบาลต าบลกุดแฮดจะเสนอโครงการ
จ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเทศบาลฯเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 ขอแจ้งเพ่ิมเติมให้สมาชิกสภาฯทราบในปีงบประมาณ 2565  
เทศบาลต าบลกุดแฮด  ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเศรษฐกิจฐานราก 
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการขุดลอกล าห้วยแล้ง  ขนาดความกว้าง  
12 .00 เมตร ยาว  2 ,300.00 เมตร ปริมาณดินขุดลอกขึ้ นคัน 
18,400.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 972,000.00 บาท ซึ่งกองช่าง
จะได้ออกไปรังวัดเพ่ือออกแบบประมาณการราคาใหม่อีกครั้ง  จึงขอฝากท่าน
สมาชิกสภาฯในเขตที่ 2 ช่วยแจ้งเจ้าของที่ดินที่ติดกับล าห้วยแล้งทั้งสองฝั่งที่
จะขุดลอกให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินโครงการอาจจะได้รับผลกระทบใน
การขุดลอกเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียนกันในขณะปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายปราเรียน  ศรีมุกดา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล            เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับโครงการเศรษฐกิจฐานราก 

โครงการขุดลอกล าห้วยแล้งนี้ ชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับล าห้วยแล้งที่จะมีการ
ขุดลอกแจ้งว่าจะเริ่มด าเนินการได้ประมาณช่วงไหนถ้าเป็นไปได้อยากจะให้
ด าเนินการก่อนฤดูด านา จะได้หรือไม่  อย่างไร  
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นายชัยยุทธ  วัยเหนิดลื้อ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
นายกเทศมนตรี            เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ก่อนที่จะเสนอโครงการนี้คณะ

ผู้บริหารได้ลงไปท าความเข้าใจกับเจ้าของพ้ืนที่ที่จะขุดลอกแล้วเพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจเบื้องต้นชาวบ้านในพ้ืนทีก่็ไมข่ัดข้อง  ซึ่งงบประมาณโครงการนี้จะ
ได้รับจัดสรรมาจะอยู่ประมาณปรายปีงบประมาณ และถ้าจะด าเนินการขุด
ลอกได้จริงประมาณเดือนพฤศจิกา-ธันวาคม 2565  หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว
เสร็จแล้ว  จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับ ด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
ประธานสภาฯ   พัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮดสามัคคี  ยังมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ 
    สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่อย่างไร 
 

ที่ประชุม   ไม่มี/รับทราบ 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับการประชุมสภาฯในช่วงเช้าวันนี้ ขณะนี้เวลา 11.50 น.  คงเหลือ
ประธานสภาฯ   วาระในการประชุมสภาฯ อยู่ 2 วาระ  ช่วงเที่ยงจะมีการเลี้ยงส่งพนักงาน 

เทศบาลที่จะโอน(ย้าย)ไปรับต าแหน่งใหม่  จึงขอพักการประชุมสภาฯช่วงเช้า
ไว้ และช่วงบ่ายประชุมสภาฯต่อขอนัดประชุมเวลา 13.00 น. และขอเชิญ
ร่วมรับประทานอาหาร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลกุดแฮด ขอ 
พักการประชุม 
 

เวลา  12 .00 น.  พักการประชุม 
 

เวลา  13 .00 น.  ประชุมภาคบ่าย 
 
นายสมบูรณ์   วงศ์ศรีดา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  บัดนี ้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 

จ านวน  9  คน  มาครบองค์ประชุมและอยู่ในห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว   ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด เริ่มการประชุมสภาฯ
ภาคบ่าย ตามระเบียบวาระที่คงเหลือต่อไป 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับการประชุมสภาฯในภาคบ่ายยังอยู่ในวาระท่ี 6 คงค้างการพิจาณา  
ประธานสภาฯ จ านวน 2 ญัตติ และวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  เมื่อที่ประชุมสภาฯมีสมาชิกสภาฯ

มาครบองค์ประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯแจ้งแล้ว  จึงขอด าเนินการ
ประชุมสภาฯตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่อง   เสนอขึ้นใหม่ 
6.1  ญัตติก าหนดสมัยประชุมสามัญของปีและสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ของปี
ถัดไป 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย ์    ส าหรับญัตติก าหนดสมัยประชุมสามัญของปีและสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ของปี
ประธานสภาฯ   ถัดไป ก่อนด าเนินการก าหนดสมัยประชุม  ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯชี้แจง 

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯพ่ือประกอบการพิจารณา ด้วย 
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นายสมบูรณ์  วงศ์ศรีดา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน
เลขานุการสภาฯ    เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงข้อระเบียบ ข้อกฎหมายที่ 
    เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯทราบ ดังนี้  

 ๑.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562  

มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 

วรรคสาม  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบ
วัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด  

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้ 
(๑) .............. 
(๒)  ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับ
ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและ
มีก าหนดกี่วัน 

ข้อ ๒๐ นอกจากประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การ 
    ประชุมสภาท้องถิ่นมี  ๒  ประเภท 

(๑)  การประชุมสามัญ 
(๒)  การประชุมวิสามัญ 
ข้อ  ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา

และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปีและเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็น
ประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่เปิดเผย ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาในการ 
ก าหนดสมัยประชุมสภาฯในปีนี้ 

 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับข้อระเบียบ กฎหมายที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯชี้แจงมามีสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ    ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่มีในการ 

พิจารณาในวาระนี้จะขอให้สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารเสนอต่อที่ประชุม
ว่าจะก าหนดสมัยประชุมสภาฯในปีนี้ในช่วงระยะเวลาใดจึงจะเหมาะสม การ
ก าหนดสมัยประชุมสภาต้องให้สอดคล้องกับการบริหารงานของเทศบาลด้วย 
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 จึงขอให้สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารปรึกษาหารือกันและเสนอโดยมี
สมาชิกสภาฯรับรอง  จ านวน 2 คน โดยก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2565 
ทั้งปี เริ่มตั้งแต่สมัยที่ 1,2,3 และ 4 และสมัยที่ 1 ของปี 2566 ตามล าดับ
จนครบ  จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอได้ 

 

ที่ประชุม ไม่มี/รับทราบ 
 

นายปราเรียน  ศรีมุกดา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมในแต่ละสมัย 

ช่วงเดือนที่ก าหนดจะต้องให้สอดคล้องกับการบริหารงานของเทศบาลฯด้วย 
เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
การรายงานผลการด าเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึงตามก าหนดสมัยประชุม
ในปีที่ผ่านมา ก าหนดสมัยที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม  สมัยที่ 2 เดือน
มิถุนายน  สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม  สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม และสมัยที่ 1
ของปี 2566 เดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาฯตามที่ฝ่ายเลขาสภาฯชี้แจงมาให้น าปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาฯจึง
เห็นว่าฝ่ายบริหารมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ อย่างไร 

 

นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
นายกเทศมนตรีฯ   เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 

ทีส่มาชิกสภาฯร่วมกันก าหนดในปีที่ผ่านมา การด าเนินงานของเทศบาลต าบล
กุดแฮด  ไม่มีปัญหาในการบริหารงานด้านต่างๆและช่วงระยะเวลาในแต่ละ
เดือนที่สภาฯเสนอก าหนดไว้นี้มีความเหมาะสมแล้ว  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมยังมีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีจะขอให้สมาชิกสภาฯในที่ประชุมเสนอ

ก าหนดสมัยประชุมในแต่ละสมัย โดยก าหนดให้สมาชิกสภาฯในที่ประชุม
เสนอและมีสมาชิกสภาฯให้การรับรอง จ านวน 2 คน ให้ครบ 4 สมัยและ
เสนอก าหนดสมัยประชุมในปีถัดไป  ประจ าปี 2566  ขอให้สมาชิกสภาฯ
เสนอได ้

 

ที่ประชุม ไม่มี 
  

นายปราเรียน  ศรีมุกดา  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1  เดือนกุมภาพันธ์  2565 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   ผู้รับรอง    1. นายสมคิด  อิงเอนุ 

          2. นายบัวไร  คารภูมี 
นายทวีศักดิ์  มหาหิงส์  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  เดือน มิถุนายน  2563 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ผู้รับรอง    1.  นายปราเรียน  ศรีมุกดา 
   2.  นายนิธงชัย  พรมศรี 
นายนิธงชัย พรมศรี  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3  เดือนสิงหาคม  2563 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   ผู้รับรอง    1.  นายทองพูล  โพงัน 

                     2. นายทองสุข  กุดวงค์แก้ว 
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นายบัวไร  คารภูมี  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  เดือน ธันวาคม  2563 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ผู้รับรอง    1.  นายเกียรติก้อง  จ าวงศ์ลา 
   2.  นายปราเรียน  ศรีมุกดา 
 

นายเกียรติก้อง  จ าวงศ์ลา ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ของปีถัดไป เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   ผู้รับรอง    1.  นายทองพูล  โพงัน 
   2.  นายบัวไร  คารภูม ี
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับ การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2565 และสมัยประชุมปี
ประธานสภาฯ    ถัดไป  พ.ศ. 2566 ที่สมาชิกสภาฯเสนอยังมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ 
    เพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอสรุปสมัยประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
 

1. ก าหนดวันสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  มีสี่สมัยๆละไม ่

เกิน 30  วัน และสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ของปีถัดไป พ.ศ. 2566  ดังนี้ 
 

๑.) สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕65 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
    ๒.) สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕65 มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

๓.)  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕65 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
๔.)  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕65 มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
 

๒. ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป วันที่  ๑ 
กุมภาพันธ์  ๒๕66 มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 และสมัย
ประธานสภาฯ    สามัญ สมัยที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕66  ยังมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็น 

แตกต่างอีกหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มี จะขอมติให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่าย
เลขานุการสภาฯชี้แจงข้อบังคับการประชุมและนับองค์ประชุม ด้วย 
  

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเพิ่มเติม 
 

นายสมบูรณ์  วงศ์ศรีดา           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ                 พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
 

      ข้อ ๗๖ ก าหนดให้ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่น 
ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุม
หรือไม่  ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม 
จะท าการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้  

 

ขณะนี้  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด อยู่ในห้องประชุมครบ 
    จ านวน 9  คน เป็นองค์ประชุมแล้ว 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕65 
ประธานสภาฯ    และสมัยประชุมของปีถัดไป  พ.ศ. ๒๕66 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย 

หรือจะเสนอเพ่ิมเติมอีก  ขอเชิญสมาชิกสภาฯลงมติได้ 
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มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบ

ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕65   และก าหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี ๑ ของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕66  ตามที่สมาชิกสภาฯเสนอ ด้วย
คะแนน ดังนี้ 

     - เห็นด้วย 8 เสียง 
     - ไม่เห็นด้วย - เสียง 
     - งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

6.2  ญัตติขอน าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการ
บริหารและการจัดการมูลฝอยชุมชนและรายละเอียดโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ญัตติขอน าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารและ
ประธานสภาฯ    การจัดการมูลฝอยชุมชนและรายละเอียดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด  ขอเชิญคณะผู้บริหาร 
ชี้แจงหลักการและเหตุผลเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาฯด้วย 
 

นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
นายกเทศมนตรีฯ   เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับญัตติขอน าบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารและการจัดการมูลฝอยชุมชน
และรายละเอียดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้าระบบปิด  คณะผู้บริหารขอชี้แจงหลักการและเหตุผลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาฯเพ่ือให้ความเห็นชอบ ดังนี้    

หลักการ 
ด้วย เทศบาลต าบลกุดแฮด  ได้รับหนังสือจากเทศบาลต าบลท่าแร่ ที่ 

สน 52303/ว 30  ลงวันที่  7  มกราคม  2565   แจ้งว่าเทศบาลต าบล
ท่าแร่จะด าเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูป
เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เพ่ือแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางรองรับขยะในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 
2560  โดยก าหนดให้กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการด าเนินการเก็บ ขน หรือ
ก าจัดมูลฝอย ให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการกระจาย
อ านาจว่าด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนด 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ได้ท า

บันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2564 ระหว่างเทศบาลต าบลท่าแร่ 
ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  เพ่ือปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560   
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โดยก าหนดแนวทางการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติตาม
การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอยเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายการ
รวมกลุ่มพื้นที่เกิดเป็นรูปธรรมมีความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพเลือกใช้วิธีการและ
พ้ืนที่ก าจัดขยะที่เหมาะสมเกิดการยอมรับจากภาคประชาชนและด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีกรอบแนวทางความ
ร่วมมือดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มเห็นชอบเข้าร่วมรวมกลุ่มพ้ืนที่ใน 
การจัดการมูลฝอยโดยเทศบาลต าบลท่าแร่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าภาพ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มมีส่วนร่วมเสนอแนะแก้ไขและ 
ร่วมกับเทศบาลต าบลท่าแร่ 
จัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพ้ืนที่
ในการจัดการมูลฝอย 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มร่วมกับเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เจ้าภาพหลักในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่และก าจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างภายในพ้ืนที่ให้หมดไป  โดยการเก็บคัดแยกรวบรวมและขนส่ง
ขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ของตนเองส่งให้กับเทศบาลต าบลท่าแร่เจ้าภาพ
หลัก เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน
แบบครบวงจร 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มสนับสนุนเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เจ้าภาพหลักในการจัดท าโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็น
พลังงานสะอาดแบบครบวงจร  เช่น  การส ารวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ   การประชาสัมพันธ์ต่างๆ และส่งเสริม
การขัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพ่ือลดความเสี่ยงขยะอันตราย  ขยะติด
เชื้อ  ขยะอุตสาหกรรมที่อาจบนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการก าจัดขยะมูลฝอย
ตามหลักวิชาการ 
5.  เทศบาลต าบลท่าแร่เจ้าภาพหลัก ก าหนดอัตราค่าบริการในการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอย ตันละไม่เกิน 500 บาท และอาจมีการทบทวนอัตรา
ค่าบริการตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี 
6. การด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมกลุ่มพ้ืนที่ในการ 
บริหารและจัดการมูลฝอยชุมชนนี้ให้มีระยะเวลา 25 ปี และให้มีการทบทวน
ข้อตกลงความร่วมมือทุกๆ 3 ปี  

 

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้จัดท าขึ้นเท่าจ านวนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ร่วมกันท าความตกลง ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน
ร่วมกันทั้งขยะมูลฝอยเก่าและขยะมูลฝอยใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยการ
บริหารจัดการและจักการขยะมูลฝอยชุมชนให้ เกิดพลังงานไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพ  ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนคร      
คณะผู้บริหารจึงเสนอญัตติน าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพ้ืนที่ 
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ในการบริหารและการจัดการมูลฝอยชุมชนและรายละเอียดโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ 
Waste to Energy (WTE)  เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด เพ่ือพิจารณา
มีมติให้ความเห็นชอบ   เพ่ือจะได้รายงานต่อนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนครเพ่ือทราบ  และแจ้งให้เทศบาลต าบลท่าแร่ทราบเพ่ือปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ปรากฏตามญัตติที่เสนอต่อที่ประชุมสภาฯนี้ 

 

นางสาวกัลยารัตน์   สมรับ   เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
นักวิชาการสาธารณะสุขฯ  เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับญัตติขอน าบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารและการจัดการมูลฝอยชุมชน
และรายละเอียดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้าระบบปิด  เนื่องจากเทศบาลต าบลกุดแฮดได้รับหนังสือจาก
เทศบาลต าบลท่าแร่  ที่ สน 52303 / ว30  ลงวันที่  7  มกราคม 2565    
เรื่อง  ขอความร่วมมือน าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯและการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเข้าท่ีประชุมสภาฯฯโดยแจ้งว่า เทศบาลต าบลท่าแร่
จะด าเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยให้ได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางรองรับขยะในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
ตามนโยบายของรัฐบาล  จึงขอความร่วมมือน าบันทึกข้อตกลงวามร่วมมือฯ 
และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือจะได้รายงานให้เทศบาลต าบลท่าแร่อ าเภอ
กุดบากและจังหวัดสกลนคร เพ่ือทราบต่อไป ส าหรับข้อมูลที่ส าคัญของ
โครงการนี้ คือเป็นการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สกลนครเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนร่วมกัน ทั้งขยะเก่า ขยะมูล
ฝอยเก่าโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 
9.9 เมกะวัตต์ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ใช้ 400-500 ตัน/วัน  ส าหรับสถานที่
ด าเนินการ  พ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร โดยมี
การร่วมลงทุนของภาคเอกชน มีระยะในการด าเนินโครงการของผู้สัมปทาน 
มีระยะเวลา 25 ปี  ปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างตามโครงการ  ส่วน
รายละเอียดขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจดูตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
สภาฯนี้  จึงแจ้งให้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ 
 

นายนิโรจน์  สวนาการณ์  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ   เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอเรียนชี้เพ่ิมเติม ในการด าเนิน 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
ระบบปิด วัตถปุระสงค์คือเทศบาลต าบลท่าแร่ต้องการหาแนวร่วมโดยขอเชิญ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร  ที่มีการ
เก็บคัดแยกรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือส่ง
ให้กับเทศบาลต าบลท่าแร่เจ้าภาพหลัก เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบริหารและ
จัดการขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ส่วนสาเหตุที่ต้องให้สภาเทศบาล
ต าบลกุดแฮดให้ความเห็นชอบ    
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เนื่องจากต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  ซ่ึงก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดภาชนะ
รองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ  โดยระมัดระวังไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในกรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางในประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจว่าด้วยการท าความตกลง
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อสภา
เทศบาลฯพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจะได้แจ้งให้เทศบาลต าบลท่าแร่ 
อ าเภอกุดบากและจังหวัดสกลนครทราบต่อไป  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายนิธงชัย  พรมศรี  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลต าบลท่าแร่
นี้ เทศบาลต าบลกุดแฮดต้องซื้อรถขนขยะไปทิ้งขยะมูลฝอยที่เทศบาลต าบล
ท่าแร่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นอ่ืนๆที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือนี้หรือไม่ อย่างไร 

 

นายชัยยุทธ   วัยเหนิดลื้อ เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน 
นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอเรียนชี้ เพ่ิมเติม  การที่คณะ

ผู้บริหารไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการ
บริหารและจัดการมูลฝอยชุมชน ร่วมกับเทศบาลต าบลท่าแร่ คณะผู้บริหาร
เร่งเห็นว่าอนาคตในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดแฮด  จะมีความเจริญมากขึ้น   
มีขยะภายในชุมชน  ตลาดหรือครัวเรือน และอาจไม่มีสถานที่จัดเก็บหรือไม่มี
สถานทีท่ิ้งขยะมูลฝอย จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงไว้   ซึ่งเมื่อเทศบาลต าบล
กุดแฮดท าบันทึกไว้แล้วจะไม่ไปทิ้งขยะกับเทศบาลต าบลท่าแร่ก็ได้  โดยไม่มี
ข้อผูกพันธ์ใดๆแต่ถ้าเทศบาลต าบลกุดแฮด มีงบประมาณมากพอเพ่ือจัดซื้อ
รถเก็บขยะก็อาจจะขนขยะมูลฝอยไปทิ้งกับเทศบาลต าบลท่าแร่  และอาจ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้  จึงแจ้งให้ที่
ประชุมสภาฯทราบ  

 

นายประยงค์ ข่วงทิพย ์    ส าหรับ ญัตติขอน าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการ
ประธานสภาฯ    บริหารและการจัดการมูลฝอยชุมชนและรายละเอียดโครงการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด    ยังมีสมาชิกสภาฯท่านใดมี
จะสอบถามอีกหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มี จะขอมติให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่าย
เลขานุการสภาฯชี้แจงข้อบังคับการประชุมสภาฯและนับองค์ประชุม ด้วย 
  

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายสมบูรณ์  วงศ์ศรีดา           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ                 พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
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      ข้อ ๗๖ ก าหนดให้ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่น 

ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุม
หรือไม่  ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม 
จะท าการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้  

ขณะนี้  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด อยู่ในห้องประชุมครบ 
    จ านวน 9  คน เป็นองค์ประชุมแล้ว 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับ ญัตติขอน าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการ
ประธานสภาฯ    บริหารและการจัดการมูลฝอยชุมชนและรายละเอียดโครงการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
สงสัยหรือจะเสนอเพ่ิมเติมอีก  ขอเชิญสมาชิกสภาฯลงมติได้ 

 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารและการ
จัดการมูลฝอยชุมชนและรายละเอียดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ด้วยคะแนน ดังนี้ 

     - เห็นด้วย 8 เสียง 
     - ไม่เห็นด้วย - เสียง 
     - งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง  วาระอ่ืนๆ 
 

นายประยงค์ ข่วงทิพย์     ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ยังมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่อย่างไร ถ้าที่
ประธานสภาฯ    ประชุมสภาฯ ไม่มี กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและพนักงาน 

เทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมด้วยความเรียบร้อย 
ขอปิดประชุม 
 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑5.0๐  น. 
      (ลงชื่อ)   สมบูรณ์  วงศ์ศรีดา       ผู้จดบันทึก/ผู้พิมพ์
                 (นายสมบูรณ์  วงศ์ศรีดา) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 
 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกดุแฮด   สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่   25 กุมภาพันธ์   ๒๕65  แล้วรับรองว่ามีความถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
      (ลงชื่อ) นิธงชัย   พรมศรี       สมาชกิสภาฯ เขต 2 
                        (นายนิธงชัย   พรมศรี) 
                                                               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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(ลงชื่อ) ปราเรียน     ศรีมุกดา    สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

(นายปราเรียน     ศรีมุกดา) 
                กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

 
(ลงชื่อ)  ทองสุข  กุดวงค์แก้ว      สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

(นายทองสุข  กุดวงค์แก้ว) 
                กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 

(ลงชื่อ) พรไชย    ศรีมุกดา   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพรไชย    ศรีมุกดา) 

              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
(ลงชื่อ) ทวีศักดิ์    มหาหิงส์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

                                                                        (นายทวีศักดิ์    มหาหิงส์) 
               กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

(ลงชื่อ) กฤษณา  ไฝชอบ   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นางสาวกฤษณา  ไฝชอบ) 

                                                      เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่   25 กุมภาพันธ์   ๒๕65    จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
 

(ลงชื่อ)  ประยงค์   ข่วงทิพย์       สมาชิกสภาฯ เขต 1 
                                                                        (นายประยงค์   ข่วงทิพย์) 
                      ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดแฮดเขต 1 


